

CHỈ THỊ

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

**về nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”
giai đoạn 2021-2025**

Trong những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng. Một số cách làm hay, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế và nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” có hiệu quả đã tạo sự đồng thuận, tin tưởng trong Nhân dân, góp phần quan trọng phát huy quyền làm chủ, sự chủ động, tích cực của Nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm đến phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Việc tổ chức thực hiện phong trào và xây dựng, duy trì, nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” nhiều nơi còn lúng túng, hình thức. Công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng chưa thực hiện thường xuyên, đồng bộ.

Nguyên nhân chính của những hạn chế trên là do một số cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và một bộ phận cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận nói chung, phong trào thi đua “Dân vận khéo” nói riêng; công tác tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phong trào của hệ thống dân vận các cấp còn hạn chế, thiếu chủ động phối hợp với các cơ quan trong việc phát hiện, xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Để nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh, tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác dân vận trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

1. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tăng cường quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, nhất là tư tưởng “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”; lãnh đạo, chỉ đạo đầy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo” với các phong trào thi đua yêu nước; xác định thực hiện

phong trào thi đua “Dân vận khéo” là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; là phương thức quan trọng trong vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

2. Các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh và UBND các cấp tăng cường phối hợp thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cơ quan nhà nước, trọng tâm là quán triệt nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2021 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường đối thoại và chỉ đạo giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; xây dựng mô hình chính quyền cấp xã thân thiện với người dân. Hằng năm, bố trí nguồn lực xây dựng và tổ chức khen thưởng, biểu dương các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trong đánh giá, tổng kết phong trào thi đua yêu nước.

3. Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để lựa chọn, tham gia làm nòng cốt giải quyết một hoặc một số vấn đề khó, phức tạp, nóng nổi cộm ở địa phương, cơ sở liên quan đến vận động người dân.

4. Các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị này và sự chỉ đạo của ngành dọc cấp trên về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang trong thời kỳ mới của toàn ngành. Cụ thể hóa chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” bằng những việc làm thiết thực, gắn với việc thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.


5. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2021-2025. Hằng năm, mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị xác định nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, tập trung vào các lĩnh vực: Giải phóng mặt bằng, an


ninh, trật tự, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, an sinh xã hội, phòng, chống dịch bệnh... đăng ký xây dựng ít nhất 01 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” để thực hiện và nhân rộng khi mang lại hiệu quả thiết thực; tổ chức đánh giá, công nhận, biểu dương, khen thưởng mô hình, điển hình tiêu biểu vào dịp tổng kết năm.

6. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo và định hướng nội dung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, báo chí về phong trào thi đua “Dân vận khéo”, kịp thời tuyên truyền, biểu dương những mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trong toàn tỉnh.

7. Ban Dân vận Tỉnh ủy hướng dẫn xây dựng, lựa chọn, biểu dương mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025. Sửa đổi, bổ sung tiêu chí đánh giá xây dựng đảng bộ xã, phường, thị trấn “Dân vận khéo” phù hợp với tình hình mới. Nghiên cứu xây dựng thí điểm mô hình đảng bộ “Dân vận khéo” cấp huyện; mô hình Tổ dân vận cộng đồng. Phối hợp tổ chức các cuộc thi, hội thi, chương trình truyền thông về các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tỉnh Bắc Giang. Chủ trì, phối hợp với Hội đồng Thi đua khen - thưởng tỉnh và các cơ quan liên quan hướng dẫn, tham mưu xét chọn để UBND tỉnh khen thưởng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” hằng năm.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị. Báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 12 hằng năm; tham mưu tổng kết vào quý III/2025.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ. 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư,
- Ban Dân vận Trung ương,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các cơ quan, sở, ban, ngành tỉnh,
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

(báo cáo)

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Đương Văn Thái